

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมบุรณ์ ชาธัมมา	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นายเลื่อน บับกีร์	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓	นางสาวเพ็ญศรี ศิริศรีทวน	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๔	นายยศธนา ปทุมลัย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๒		
๕	นางหนูหล้า ประทุมลัย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๓		
๖	นายสันติสุข จันทวัน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๔		
๗	นายประพจน์ เป็นมงคล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๖		
๘	นายทศพร สุขสวาท	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๗		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเชาวลิต ฉัตรศรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นายชูชาติ สุโงน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓	นายประวิทย์ นิมภักดี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๔	นางไพโรจิตร์ สิทธิบรรจง	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๕	จำเอนปริยาลักษณ์ เวชบรรพต	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
๖	นายศรีเมือง สามล	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นายวินัย สาวีสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๘	นายสายัญ พิสัยพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๙	นางสาวชนมาศ นาสินสร้อย	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		
๑๐	นางสาวกรรณกนก ไตรยะสุทธิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน		
๑๑	นางสาวสุภางค์ ธาตุวิสัย	นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๑๒	นางสาวผกายมาศ พิณีการ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ		
๑๓	นางวณิดา นานาหงษ์	ผู้ช่วยนักวิชาการ		
๑๔	นางสาวพินพภรณ์ จำปา	จ.พง. ช่าง		
๑๕	นางสาวประไพศรี คีตกร	จ.พง. ช่าง		

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

เปิดประชุม ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เข้าห้องประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ครับ

ประธานสภาฯ (นายสมบุรณ์ ชำธัมมา) ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศอำเภอหนองวัวซอ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ขอเชิญครับ

เลขานุการสภาฯ (น.ส.เพ็ญศรี ศิริศิริทวน) เรียนท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ, ผู้บริหาร อบต.หมากหญ้า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ประกาศอำเภอหนองวัวซอ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า มีความประสงค์จะขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และข้อ ๓๖ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ (นายสมบุรณ์ ชำธัมมา) ๑.๑ การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ ตำแหน่ง (๑) นายกิตติพิชญ์ ธนาพิมพ์ธนโชค ตำแหน่ง นิติ (โอนย้าย) ไปที่เทศบาลตำบลค้อใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ (นายสมบุรณ์ ชำธัมมา) -ตามที่ได้แจกเอกสารสำเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า แล้วนั้น มีท่านใดขอแก้ไข คำพูดที่ตกหล่นอย่างไรหรือไม่ครับ ถ้ามีขอเชิญครับ

ประธานสภาฯ (นายสมบูรณ์ ชำมมา) -เมื่อที่ประชุมไม่ขอแก้ไขอย่างไรอีก กระทบจะขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม
-เห็นชอบ ๗ เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภาฯ (นายสมบูรณ์ ชำมมา) ๓.๑ ขอเสนอญัตติการโอนลด – โอนเพิ่ม เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ

นายก อบต.หมากหญ้า (นายชาวลิต ฉัตรศรี) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายชาวลิต
ฉัตรศรี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ขอเสนอญัตติ ขอโอนลด –
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้จ่ายตามแผนงานไปแล้วนั้น ยังมีประเภทรายจ่าย
เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด
ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น เหตุผล เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอโอนลด –โอนเพิ่ม เพื่อตั้งจ่าย
รายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑ โอนลด (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงาน งบกลาง

งาน งบกลาง

หมวด งบกลาง

ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้ ๗,๔๐๒,๘๐๐.- บาท งบประมาณ

คงเหลือ ๕๓๒,๖๐๐.- บาท ขอโอนลด ๔๖๘,๓๐๐.- บาท

๑ ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้าง

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ประเภทโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑ งบประมาณตั้งไว้ ๔๒๕,๗๐๐.-

บาท (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้ากำหนด)

๒ ตั้งจ่ายรายการใหม่ (สำนักปลัด)

แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร

ประเภทเครื่องสูบน้ำ แบบทอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ขนาด ๗ แรงม้า หรือขนาดปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒๐๕ ซีซี จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑๔,๒๐๐.- บาท งบประมาณตั้งไว้ ๔๒,๖๐๐.- บาท (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

-การขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมหาหงษ์ เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดการชำรุดเสียหาย เกิดจากหลังคารั่ว ทำให้ฝ้าเพดานชำรุดเกรงว่าจะเกิดเหตุอันตรายต่อเด็กได้ จึงขอให้ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาหงษ์ เพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานสภา
(นายสมบูรณ์ ชาธัมมา)

ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติการโอนลด –เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๒ เรื่อง
๑) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมหาหงษ์ ๒) โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ผมจะขอมติ เป็นข้อๆ ขอให้ สมาชิกสภาได้เสนอความเห็น เชิญครับ

สมาชิกสภา หมู่ ๗
(นายทศพร สุขสวาท)

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านนายกเสนอโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมหาหงษ์ ผมเห็นว่าถ้าจะซ่อมแซมไปก่อน ถ้าปรับปรุงไม่ใช้งบประมาณสูง อยากให้เองงบประมาณไปซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนครับ

ประธานสภา
(นายสมบูรณ์ ชาธัมมา)

-มีท่านสมาชิกท่านใดที่เห็นด้วยหรือเห็นต่าง ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เชิญสมาชิกเสนอได้ครับ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖
(นายประพจน์ เป็นมงคล)

-เรียนท่านประธานสภาฯ อบต.มหาหงษ์ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม เห็นด้วยกับ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ คืออยากให้ผู้บริหารซ่อมแซมไปก่อน แต่ถ้ายังเกิดปัญหาอีกค่อยมาพิจารณากันใหม่ ผมอยากให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เกิดจากอุทกภัยน้ำท่วมก่อนครับ ปัญหาถนนมีทุกหมู่บ้าน จึงอยากให้เร่งดำเนินการ ครับ

ประธานสภา ฯ
(นายสมบูรณ์ ชาธัมมา)

-มีสมาชิกท่านใดจะนำเรียนเสนอปัญหาในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมหาหงษ์ หรือ สมควรแก้ไขแบบไหน เชิญนักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาได้ แสดงความคิดเห็น

นักวิชาการศึกษา
(น.ส.สุภาวค์ ธาตุวิสัย)

-เรียนท่านประธานฯ สมาชิกสภา ผู้บริหารและที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอเรียนชี้แจงถึงปัญหาหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมหาหงษ์ที่เกิดการชำรุด หลังรั่ว นั้น ดิฉันไม่มีความรู้ทางด้านโครงสร้างหลังคา จึงอยากนำเรียนถึงปัญหาเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญอย่าง ผอ.กองช่างไปดูและได้พิจารณาว่าเห็นควรจะแก้ปัญหาแบบไหนที่ดีที่สุด ควรปรับปรุงหรือซ่อมแซมเป็นบางจุด ขอขอบคุณค่ะ

- ประธานสภา ฯ (นายสมบูรณ์ ชาธัมมา) -มีท่านใดจะนำเรียนเสนอปัญหาแนวทางแก้ไข เชิญครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมหาหง้าครับ
- ครู (เสาวคนธ์ จันทร์แทน) -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ผู้บริหารและที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมหาหง้า หลังคาเกิดชำรุด มีน้ำรั่วและไหลเข้าห้องภายในตัวอาคาร อยากให้มีการปรับปรุงมากกว่าและถ้าซ่อมแซมจะเป็นการซ่อมเป็นจุดๆ เกรงว่าจะปัญหาตาม ภายหลังอี ขอขอบคุณค่ะ
- ประธานสภาฯ (นายสมบูรณ์ ชาธัมมา) - เชิญท่านยศธนา ปทุมลัย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ จากการไปเฝ้าสังเกตการณ์ตอนฝนตก เป็นอย่างไรบ้าง
- สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ (นายยศธนา ปทุมลัย์) -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่กระผม ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมหาหง้านั้น ได้มีน้ำหยดลงมาจริง แต่ หลังคาก็ยังใหม่อยู่ อาจเป็นเพราะคนยิงสกรูหลังคาก่อนยังไม่ดีทำให้มันโป่ง ถ้า จะให้เปลี่ยนก็เกรงว่าจะไม่ดีครับ
- ประธานสภาฯ (นายสมบูรณ์ ชาธัมมา) -มีสมาชิกสภาท่านไหนจะเสนอความคิดเห็น ขอเชิญครับ เชิญ ส.อบต.หมู่ที่ ๓
- สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ (นางหนูหล้า ประทุมลัย์) -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร อบต.มหาหง้า และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉัน นางหนูหล้า ประทุมลัย์ เห็นว่าควรซ่อมแซมไปก่อนค่ะ
- ประธานสภาฯ (นายสมบูรณ์ ชาธัมมา) ขอเชิญ ผอ.กองคลังได้อธิบายว่าเงินของเราจะเป็นไปแบบไหนยังไง
- ผอ.กองคลัง (นายวินัย สาวสิทธิ์) -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ขอชี้แจงเรื่องงบประมาณที่ดำเนินการโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมหาหง้า ถ้าไม่ดำเนินการปรับปรุง งบประมาณก็จะตกเป็นเงินสะสมครับ
- ประธานสภาฯ (นายสมบูรณ์ ชาธัมมา) -มีใครจะเสนอชี้แจงเพิ่มเติม มีอีกไหม เชิญครับ
- หัวหน้าสำนักปลัด (นายศรีเมือง สวมล) -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หลังคา ตามที่ได้ลงพื้นที่สำรวจศูนย์เด็กนั้น ได้เกิดการชำรุดจริง ถ้าช่วงฤดูฝนจะมีน้ำหยดลงมา ผม เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อเด็กได้ และงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีเพียงพอที่จะดำเนินการ ครับ
- ประธานสภาฯ (นายสมบูรณ์ ชาธัมมา) -ท่านรองปลัด มีอะไรจะชี้แจง ขอเชิญครับ

รองปลัดฯ อบต.หมากหญ้า –เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
(จ.อ.ปรีชาลักษณ์ เวชบรรพต) ก่อนจะลงมติผมขออธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับงบประมาณที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ เงินที่เราไม่ได้ใช้หรือเงินที่เหลือจ่าย เมื่อถึง ๓๐ กันยายน ของทุกปีก็จะตกเป็นเงิน
สะสม แต่การจะใช้เงินสะสมในโครงการต่างๆ ได้ เราต้องมาดูระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมและ
เงินสำรองเงินสะสม จะสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้หรือไม่ อยากให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้
พิจารณาในการดำเนินการครั้งนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
(นายสมบุรณ์ ชาธัมมา) ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้ขอเสนอญัตติการโอนลด -
ตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ
มีท่านใดจะสอบถามอะไรอีก หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม รายการที่ ๑ ก่อน
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีหมากหญ้า โดยการยกมือครับ

มติที่ประชุม
- เห็นชอบ ๒ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๔ เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง

ประธานสภาฯ
(นายสมบุรณ์ ชาธัมมา) ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติการโอนลด –เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ
เราจะพิจารณา รายการที่ ๒) โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ต่อสภาฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ สมาชิกสภาได้เสนอความเห็น เชิญครับ
-ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติการซื้อเครื่องสูบน้ำ สืบเนื่องมาจากการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมขัง
บ้านเรือนของประชาชนและเครื่องสูบน้ำไม่พอใช้ จึงทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานทำให้เกิด
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ในครัวเรือนของประชาชน กระผมเห็นด้วยการกักการจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ำในครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน มีท่านใดจะแสดงความเห็น อีกไหม
ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ

มติที่ประชุม
- เห็นชอบ ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ
(นายสมบุรณ์ ชาธัมมา) ๓.๒ ขอเสนอญัตติการพิจารณา ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
“ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
เชิญผู้บริหารได้เสนอญัตติครับ

นายก อบต.หมากหญ้า
(นายเขาวลิต ฉัตรศรี) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายเขาวลิต
ฉัตรศรี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
การจัดทำร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า “ว่าด้วยการดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖” โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ ด้วยพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมาตรา ๙ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ ที่ประธานสภาท้องถิ่น กำหนด โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น เหตุผล ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดทำร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเพื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับประกอบการพิจารณาจัดทำระเบียบของ สภาท้องถิ่น ตามความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

-จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธานสภาฯ
(นายสมบุญ ชาติธัมมา)
ขอเชิญท่านรองปลัดชี้แจงเกี่ยวกับ ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า “ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญครับ

รองปลัดฯ อบต.หมากหญ้า –เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน (จ.อ.ปริยาลักษณ์ เวชบรรพต) ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า “ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ การที่จัดทำร่างระเบียบนี้ขึ้นมา เพื่อจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น การมีส่วนร่วมจะไม่มีเฉพาะข้อบัญญัติงบประมาณเท่านั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้ายังมีการจัดทำข้อบัญญัติต่างๆ เช่นข้อบัญญัติ บ่อตักไขมัน เป็นต้น ตามเจตนารมณ์ของหนังสือที่สั่งการมา อยากให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติได้

ประธานฯ
(นายสมบุญ ชาติธัมมา)
ตามที่ท่านเขาวลิต ฉัตรศรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้เสนอญัตติ ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเพื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ และท่านรองปลัดได้ชี้แจงเห็นผลไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดทำร่างระเบียบสภาฯ หรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ กระผมขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ	๗	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภา ฯ
(นายสมบุรณ์ ช่างมมา)

เรื่องอื่น ๆ

ขอเชิญสมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วม
ทุกท่าน มีเรื่องที่เสนอในวาระอื่น ขอเชิญครับ

นักวิเคราะห์ฯ
(น.ส.ผกายมาศ พิณีจการ)

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาว
ผกายมาศ พิณีจการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขอแจ้งให้ที่ประชุม
สภาฯทราบเกี่ยวกับเรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่าย
เพิ่มเติม และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม นั้น

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๔ วรรค ๑๘ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ
แผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ ๒๑ “การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมแจ้งสภา
ท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด ทราบด้วย”

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒
ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน “ราคากลาง” แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า มีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า จำนวน ๑ รายการ
เพื่อนำไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และงบประมาณจากเงินสะสม จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

-รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วน
ตำบลหมากหญ้า บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการฯ

รายการเดิมหรือรายละเอียด

โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลหมากหญ้า

รายการแก้ไข

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลหมากหญ้า

วัตถุประสงค์ (เดิม)

- เพื่อให้เด็กนักเรียนและคุณครูมีพื้นที่สำหรับใช้นักเรียน ใช้สอนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (เดิม)

- ภายในตำบลหมากหญ้า

งบประมาณ (รายการเดิม)

พ.ศ. ๒๕๖๖ :

พ.ศ. ๒๕๖๗ : ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

พ.ศ. ๒๕๖๘ : ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

พ.ศ. ๒๕๖๙ : ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

พ.ศ. ๒๕๗๐ : ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

งบประมาณ (รายการแก้ไขใหม่)

พ.ศ. ๒๕๖๖ : ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

พ.ศ. ๒๕๖๗ : ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

พ.ศ. ๒๕๖๘ : ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

พ.ศ. ๒๕๖๙ : ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

พ.ศ. ๒๕๗๐ : ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ (รายการเดิม)

- กองช่าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ (รายการแก้ไขใหม่)

- กองการศึกษา ฯ

-รายละเอียดการแก้ไขโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า มีดังนี้ค่ะ

ที่ประชุม

รับทราบการแก้ไขโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖


ประธานสภา ฯ

(นายสมบูรณ์ ชำมมา)

มีท่านใดมีเรื่องเร่งด่วนที่จะเสนออีกหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญได้ครับ ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ

คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้ ขอปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเพ็ญศรี ศิริศรีทวน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประพนธ์ เป็นมงคล)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า หมู่ที่ ๖

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยศธนา ปทุมล้อย)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า หมู่ที่ ๒

ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางหนูหล้า ประทุมล้อย)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า หมู่ที่ ๓

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ และประธานสภา ได้ลงนามรับรองในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสมบุญ ชำมมา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า